

VIỆT NAM , OMANI THỨC ĐẨY HỢP TÁC KINH TẾ

Sáu mươi doanh nghiệp Việt Nam và Omani đã gặp nhau tại Hà Nội vào ngày 22 tháng 3 để khai thác cơ hội kinh doanh và đầu tư.

Đây là cuộc họp quan trọng nhất giữa các doanh nghiệp hai nước trong 26 năm qua kể từ khi các mối quan hệ ngoại giao được thành lập vào năm 1992.

Phái đoàn Omani do Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Ali bin Masoud bin Ali ala Sunaidy lãnh đạo bao gồm các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp, tài chính, hàng hải, may mặc.

Bộ trưởng Omani nói rằng đây không phải là lần đầu tiên các doanh nghiệp Omani viếng thăm Việt Nam, cho thấy chúng tôi coi trọng hợp tác kinh tế với đất nước.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hùng cho biết Oman là đối tác quan trọng của Việt Nam ở Trung Đông và mong muốn các doanh nghiệp của hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể.

Theo bộ trưởng Omani, Oman có dân số 4,5 triệu người và dự trữ dầu cao, với nền kinh tế mạnh tập trung vào sản xuất, du lịch, hậu cần và khai khoáng.

Oman có nhiều cơ hội hợp tác kinh tế với Việt Nam, ông nói thêm, đất nước có thể là một cầu nối Việt Nam, Châu Phi và Trung Đông, nhờ một số lượng lớn cảng biển.

Ali bin Sunayda cho biết có nhiều lĩnh vực mà hai nước có thể hợp tác. Ông đề nghị Việt Nam xuất khẩu gạo, trái cây, rau, thủy sản và vật liệu xây dựng sang Oman và các nước châu Phi.

Tuy nhiên, vẫn chưa có đường biển trực tiếp nối liền hai nước. Các tuyến đường này cần sớm được đưa ra để tạo thuận lợi xuất khẩu từ Việt Nam sang Châu Phi và Trung Đông, và từ Oman đến châu Á.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Omani và đối tác Việt Nam là ông Trần Tuấn Anh đã tham dự cuộc họp lần thứ 3 của Ủy ban Hỗ trợ Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Việt Nam - Ô-man.

Mặc dù tăng trưởng nhanh, thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Oman vẫn còn khiêm tốn, ước đạt 116,7 triệu USD năm ngoái, tăng 22,2% so với năm ngoái. Cụ thể, Việt Nam đã xuất khẩu gần 41 triệu USD cho Oman, tăng 17,4%, nhập khẩu 75,8 triệu USD, tăng 26,1%.

Mặc dù các nước đã ký hiệp định về bảo vệ và xúc tiến đầu tư nhưng hợp tác kinh tế vẫn không có ý nghĩa quan trọng. Tính đến cuối năm 2017, chỉ có hai doanh nghiệp Omani đầu tư vào Việt Nam, với 5 dự án trị giá 337 triệu USD, trong khi các doanh nghiệp Việt Nam không có mặt tại Oman.

Hợp tác quan trọng nhất giữa hai nước là Hợp tác Đầu tư Việt Nam - Ôman (Oman Investment - VOI), liên doanh giữa Quỹ Dự trữ Nhà nước của Oman và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước Việt Nam.

VOI là một trong những đối tác lớn nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII), chiếm gần 9,2% và là nhà đầu tư của nhà máy xử lý nước Sông Hậu tại tỉnh Hậu Giang, nhà máy xử lý nước thải tại Sài Gòn và dự án ca cao sạch ở Tây Nguyên.

VOI đã giải ngân hơn 200 triệu USD trong 10 năm qua.

Chủ tịch VOI Abdullah Al Harthy cho biết công ty có kế hoạch mở rộng hoạt động ở Việt Nam, tập trung vào đầu tư dài hạn vào cơ sở hạ tầng, hậu cần, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và năng lượng tái tạo.